



ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,234 ปีที่ 16

วันที่ 1 เมษายน 2567

ราคา 10 บาท

www.dataneews9.com

เตรียมปิดหูด สงกรานต์ กทม. 2567 กว่า 100 จุด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยภายหลังการประชุม นายเอกวิทย์ อัมระपाल ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานคร จะจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายนนี้ โดยจะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ จะมีการ **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : thansettakij.com



ภาพจาก : facebook.com/SAMYANMITRTOWN



ภาพจาก : www.khaosod.co.th

“Morning Bangkok Street Food” น. 2 “ดับเบิล เอ” โตต่อเหื่อง กำไรเพิ่มขึ้น 84% น. 2

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

เตรียมปึกหลุด สงกรานต์ กทม. 2567 กว่า 100 จุด

นายรัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยภายหลังการประชุม นายเอกวิทย์ อัมระपाल ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครจะจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายนนี้ โดยจะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ จะมีการจัดงานในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 106 จุด และมีจุดไฮไลต์ประมาณ 14-15 จุด แบ่งประเภทงานออกเป็น 2 ประเภทหลัก และจะมีการเปิดเผยแผนที่แสดงจุดจัดงานในการแถลงข่าวด้วย

1. งานสงกรานต์สายวัฒนธรรม (เบียดน้อย) ตัวอย่างเช่น บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลาง (จัดโดยรัฐบาล - ททท.) ภายในงานจะมีขบวนพาเหรดจาก 5 ภูมิภาค โดยทางผู้จัดงานอยู่ระหว่างประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยและการสัญจรต่าง ๆ หรือบริเวณลานคนเมือง (จัดโดยกรุงเทพมหานคร) จะมีพิธีการปลุกเสกน้ำพระพุทธรณ์ตามประเพณีมอญโบราณ และจะมีการแจกน้ำพระพุทธรณ์แก่ประชาชนด้วย

2. งานสงกรานต์สายสนุก (เบียดมาก) ตัวอย่างเช่น บริเวณถนนข้าวสาร ปีนี้ได้มีการนำบทเรียนจากปีที่แล้วมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเรื่องห้องน้ำ การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินถาวรที่สามารถเห็นได้ชัดเจน การจัดเส้นทางเข้า-ออกที่ทำให้ลดความหนาแน่นในพื้นที่ หรือบริเวณถนนสีลม ในปีนี้จะมีการปิดถนนและจัดงานให้เล่นน้ำ ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก และผู้ประกอบการธุรกิจย่านสีลม ทั้งนี้ คาดว่า จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากจะมีการจัดงานทั้งของภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งเดือน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนกรณีปัญหาวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นค่าโดยสารในช่วงเทศกาลกรุงเทพมหานครจะรับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครจะเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย ประสานงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจะมีการตั้ง Command Center เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จัดงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงได้มีการจัดเตรียมหน่วยแพทย์และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย (ที่มา : www.thansettakij.com)

“ Morning Bangkok Street Food ”

คุณณัฐ คุรุฑูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “จากกลยุทธ์การส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลาย ที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารชั้นนำระดับโลก ผสานกับความประสบความสำเร็จจากการจัดงานเทศกาลอาหารเช้า หรือ Morning Bangkok Street Food ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ททท. จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะการจัดงานเทศกาลอาหารเช้าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดี และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวไทย ส่งผลให้เกิดมูลค่าและโอกาสทางเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ต่อไป”

งานเทศกาลอาหารเช้า Morning Bangkok Street Food ได้รับการสนับสนุนหลักจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์ ออล ออฟ ลัค และพันธมิตรจาก วอริทซ์ น้ำตาลวังขนาย น้ำดื่มสปริงเคิล สไมล์เรดิโอ Urban Creature และ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

Morning Bangkok Street Food ปี 2567 นี้ กำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2567 นี้ เวลา 06.00-12.00 น. ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์ โดยมีเมนูอาหารเช้าที่หลากหลายรูปแบบรสชาติดีจากร้านดังถึง 23 ร้านด้วยกัน ได้แก่ ร้านดับเบิลสแลช คอฟฟี่ สเปซ ร้านอิริค เคย์เซอร์ ร้านเจบี เบเกอร์ ร้านเอ็กเต็งผู้ก็ ร้านก๋วยจั๊บน้ำซันเจ็ทเกียง ร้านเจ็ทเกียงโจ๊กกองปราบ ร้านปาฟองโก้ครัว การบินไทย ร้านหมูทอดชาววัง ร้านบ้นหมีนาง ร้านตำรับไทย ขนมครกกะทิสด ร้านเฮียซัง ข้าวต้มกระดูกหมู ร้านหงส์ก๊ ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรฮ่องกง ร้านกู่หลงเปา ร้านหยายหย่ง ร้านเจ็ทเกียง ข้าวมันไก่ไหหลำ ร้านเจ็ทเกียงบะหมี่กึ่งกึ่งตลาดพลู ร้านน้ำเต้าหู้ห้าแยกพลับพลาชัย ร้านหมูปิ้งลุงอ้วนสีลม ร้านไอนิน ไอคกริมข้าว ร้านสวนสมพร ร้านเย็นสวรรค์ ร้านเอ็ก ออลเคย์ และร้านออลไฟท์ทอดราชาหาดใหญ่ ทุกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Street Food Legend (ที่มา : www.dailynews.co.th)

ไทยส่งทูตพาณิชย์คณหิม ฤกษ์ออกผลให้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรายงานจาก นายณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคูนหิม ถึงผลการเข้าหารือกับผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านการค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผลไม้ของไทยที่กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด ตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย. 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลว่า ได้เข้าไปพบหารือกับนายหู เหวินซาง ผู้อำนวยการกองการพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน (บ่อเต็น) ลาว- (ไม่ฮาน) และนายหู ผิงเจี๋ย รองผู้อำนวยการสำนักพาณิชย์สิบสองปันนา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้เดือน เม.ย.2567 ซึ่งฝ่ายจีนยืนยันความพร้อมในการรองรับผลไม้ไทยผ่านช่องทางด่านสำคัญต่าง ๆ โดยไม่มีข้อติดขัดใด ๆ และยินดีให้ความช่วยเหลือและประสานงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้อง

“ได้รับข้อมูลว่า ปัจจุบันด่านทางบกไม่ฮาน อยู่ระหว่างการเร่งขยายช่องทางขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออกของจีน จากเดิม 4 ช่องทาง เป็น 12 ช่องทาง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเร็วที่สุดภายในปีนี้ ในส่วนของทางด่วนบ่อเต็น-ห้วยทราย ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลจีนและสปป.ลาว คาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี และสำหรับท่าเรือกวนเหล่ย ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เป็นด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าผลไม้โดยด่วนเช่นกัน”นายภูสิต กล่าว (ที่มา : www.thansettakij.com)

บริษัท เดอะ เคอร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 135/378 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ นายวรงค์ วงศ์สุวรรณ กรรมการ
(นายวรงค์ วงศ์สุวรรณ)

บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท


ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 138/40 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทระกม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขที่ตังสำนักงานของบริษัท 59/215 ซอยหมู่บ้านหวนา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. ดังนี้
“ข้อ 2. สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทน

N&N
บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนภกมล นาคประสิทธิ์)

กรรมการ

บริษัท อควา แกรนด์ จำกัด

50/2 ซ.สาทร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อควา แกรนด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อควา แกรนด์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 50/2 ซ.สาทร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติออกออกรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ลงนาม
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โอ วิง นิน เคนนิส / กัลยา เจริญวิทยา
(นาย โอ วิง นิน เคนนิส และ นางสาวกัลยา เจริญวิทยา)

กรรมการผู้จัดการ

ประกาศ

บริษัท เคลมส์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105562207159

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เนื่องด้วยกรรมการของบริษัท มีความประสงค์จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 555 อาคารรสา ชั้น 22 ยูนิตเลขที่ 2201 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

1. พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นายมาร์คัส เอ็ดมุนด์ ฟรีดริช อิลเลอร์

กรรมการ

T-MECH

บริษัท ไทย แมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด
THAI MECHANICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 โทร (038) 897 964 แฟกซ์ (038) 897 963
39/1 Moo 5, Tambon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Yaying 21180บริษัท ไทย แมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เวียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย แมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จ. ระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายธีศักดิ์ นุฒะนันท์
กรรมการบริษัทบริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด
Community and Estate Management Co., Ltd.
บริษัทในเครือกรมการที่ดิน

ที่ จช. 0595 / 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด

- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจ
2. เอกสารประกอบการประชุมฯ

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 (อาคาร 1 ชั้น 14 ห้องประชุมฝั่งตะวันออก) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566
3.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
3.3 พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
3.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่辞ออกตามวาระ
3.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ถ้ามี)
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริดา สุขสุเมตร)
รักษาการกรรมการผู้จัดการเลขที่ 111 อาคาร 2 ชั้น 1 ซอยนครินทร์กวี 29 ถนนนครินทร์กวี แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ สำนักงานใหญ่ 02-2715-2555, 02-2715-2556, 02-2715-2557, 02-2715-2558, 02-2715-2559 โทรสาร 02-2715-2555 โทรสาร 02-2715-2556 โทรสาร 02-2715-2557 โทรสาร 02-2715-2558 โทรสาร 02-2715-2559

Iron Mountain (Thailand) Limited

69 Moo 2, Soi Wat Namdeang, Srinakarin Road, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn Province, Thailand

Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024

Date: 1 April 2024

To Shareholders of Iron Mountain (Thailand) Limited

Notice is hereby given that the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 of Iron Mountain (Thailand) Limited will be held on April 12, 2024, at 10.00 a.m. at the Company's office at No. 69 Moo 2, Soi Wat Namdeang, Srinakarin Road, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn Province to consider the following matters:

- To consider ratification of the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 held on April 28, 2023;
- To consider the reports of the Board of Directors;
- To approve the financial statements for the year ended December 31, 2023;
- To appoint the new directors in place of the retired directors;
- To appoint an auditor and to fix the auditor's remuneration;
- Other business (if any)

Please attend the Meeting at the time and place specified above.

By order of the Board of Directors

(Signed) Director
(Mr. Ternart Nillawong)



Holm Machinery Asia Co.,Ltd. And Holm Polymer Asia Co., Ltd.

1 April 2024

Subject Invitation letter to the extraordinary general meeting of shareholders
No. 1/2567

To Shareholders of holm Machinery Asia Co.Ltd.

Enclosure Proxy form

The board of directors of Holm machinery Asia Co.,Ltd. has resolved to convene the Extraordinary general meeting of shareholders No. 1/2567 on April 17, 2024 at the head office of Holm machinery Asia Co.,Ltd. 99/1 Moo.6, Baan Chan Sub-district, Muang Udonthani District, Udonthani Province, Thailand. The agenda items to be considered are as follows.

- Agenda 1 To consider the amendment of company's objective
Agenda 2 To consider the amendment of company's memorandum of association clause 3
Agenda 3 To consider the change of head office company's address in same province
Agenda 4 To consider other business (if any)

Please be informed to attend the meeting of the shareholders at the venue on the date and time mentioned above accordingly.

In this regard, any shareholder wishing to appoint another person as his/her proxy to attend and vote at the meeting on his/her behalf is asked to fill in and sign the proxy form and deliver it, together with the required documents, to present the form and accompanying documents to the designated person of the Company prior to the commencement of the meeting.

Sincerely yours,

(Miss Sirikorn Prathumthip)
Director

ประกาศ บริษัท ไดมอนด์ พรีเมียร์ ฟู้ด จำกัด

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดมอนด์ พรีเมียร์ ฟู้ด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไดมอนด์ พรีเมียร์ ฟู้ด จำกัด เลขที่ 155/24 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อลงมติตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- 2.กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงาน
- 3.พิจารณาอนุมัติงบดุล - งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
- 4.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 5.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 6.พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถืออำนาจมาประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอรุณีรา คังใจจิตรธรรม
กรรมการผู้จัดการ



HIDA AYUDHAYA (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ฮิดะ อุดยูธา (ประเทศไทย) จำกัด
สมาคมสหกรณ์โรจนะ 1/41 หมู่ที่ 5 ต.คานามัน อ.คู้อุด จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ : (035) 330-421-2 โทรสาร : (035) 330-424
Rojana Industrial Park 1/41 Moo 5, T. Khan Han, A. Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210 Tel : (035) 330-421-2 Fax: (035) 330-424

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฮิดะ อุดยูธา (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ฮิดะ อุดยูธา (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1/41 หมู่ที่ 5 ตำบลคานามัน อำเภอคู้อุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
塚中 和 徳
(นายคาสุนิชิ ซึคะนะกะ)
กรรมการ



บริษัท เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น โซลูชั่น จำกัด
Network Integration Solutions Co., Ltd.

1 Soi Chan 7 Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 Tel/Fax: 02-678-9995 www.nisolution.co.th

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น โซลูชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น โซลูชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 1 ซอยจันทน์ 7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ เดือน ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(นางสาวสุปรียา ศิยะศิริตานนท์)
กรรมการ
ลงชื่อ
(นางสาวจรรุดา ศิยะศิริตานนท์)
กรรมการ

บริษัท เจเอส แอพพลิเคชั่น จำกัด

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอส แอพพลิเคชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 100/53 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2.
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิวราช วัฒนป้าณ)
กรรมการ



— อบรมบัญชี —
 เกี่ยวกับ **ภาษี**
 บุคคลธรรมดา
 และนิติบุคคล



ยินดีให้คำปรึกษา...ค่ะ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



www.pjbusiness.net ▶



02 853 3797-8 ▶



pjbusiness ▶



พี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
 กับพี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶





ก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ

ชำระเงิน

ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line

ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

| | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| จ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่ | เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน | เปลี่ยนชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ |
| เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระภาษี | แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด | เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท ควบบริษัท |
| แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์ | | เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เข้า-ออก |

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयด์ทรัพย์สิน
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศพินสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉดถนน, ล้มละลาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ
214 บาท

ต่างจังหวัด
246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งการพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งการพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

www.datanews9.com

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240